

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Thứ trưởng Mai Lương Khôi tại Hội nghị giao ban  
kết quả công tác Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính  
04 tháng đầu năm 2025**

Ngày 25/02/2025, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã chủ trì Hội nghị giao ban kết quả công tác Thi hành án dân sự (THADS), Thi hành án hành chính (THAHC) 04 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục THADS, lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục THADS và lãnh đạo Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi nghe báo cáo của Tổng cục THADS và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã kết luận như sau:

1. Ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Tổng cục THADS và các cơ quan THADS địa phương. Trong bối cảnh vừa phải thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy vừa phải đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, toàn Hệ thống THADS vẫn cơ bản giữ được tiến độ công việc theo Kế hoạch đề ra, trong đó, công tác tham mưu hoàn thiện thể chế, nhất là hoạt động xây dựng Luật THADS (sửa đổi) tiếp tục được quan tâm, khẩn trương thực hiện; kết quả THADS, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng 04 tháng đầu năm 2025 cơ bản ổn định so với cùng kỳ năm 2024; việc xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan THADS được triển khai khẩn trương, quyết liệt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương...

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: kết quả thi hành xong về tiền tuy có tăng về số tuyệt đối, nhưng chủ yếu tập trung ở một số vụ việc, địa bàn nhất định; nhiều tài sản chậm được xử lý có nguy cơ gây lãng phí; kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, trách nhiệm của Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; việc ứng dụng, công nghệ thông tin, chuyển đổi số chưa có chuyển biến tích cực, còn thụ động.

2. Trước yêu cầu của Đảng, Nhà nước, xã hội đối với công tác THADS, THAHC ngày càng cao, nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đề nghị Lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục, Thủ trưởng các cơ quan THADS tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động THADS.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2025, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục THADS, các cơ quan THADS địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Tập trung đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan THADS tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao kết quả thi hành án, nhất là các vụ việc

thu hồi tài sản cho nhà nước, các vụ việc thi hành án tín dụng, ngân hàng, trong đó:

(i) Giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, nhất là các vụ việc có số tiền phải thi hành án lớn, các vụ việc liên quan đến các Dự án bất động sản, các vụ việc có điều kiện trên 01 năm chưa thi hành xong, những vụ việc dư luận xã hội quan tâm, những vụ việc có yếu tố nước ngoài. Thủ trưởng các cơ quan THADS phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm bắt tình hình, tiến độ, kết quả công việc của Chấp hành viên nhất là các vụ việc có giá trị thi hành án lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị tại địa phương để có biện pháp đôn đốc, chỉ đạo. Trường hợp cần thiết, chủ động báo cáo Ban Chỉ đạo THADS, Lãnh đạo Tổng cục để chỉ đạo, tháo gỡ.

Cục THADS chủ trì, phối hợp cơ quan Công an cấp tỉnh có phương án trong việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế THADS tại địa phương. Trường hợp cần thiết, tham mưu Lãnh đạo Bộ có văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án giải quyết.

(ii) Chỉ đạo thi hành có hiệu quả các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, những vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, nhất là các vụ án lớn, phức tạp như: vụ Vạn Thịnh Phát, vụ Alibaba, vụ AIC, vụ Việt Á...; kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để tổ chức thi hành án theo đúng quy định của pháp luật.

2.2. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra cùng với việc thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát đối với việc xử lý tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản và những khâu nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, sai phạm. Thường xuyên thực hiện việc tự kiểm tra theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS, đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tránh hình thức.

Tổ chức thực hiện nghiêm, đồng thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục triệt để các vi phạm, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền; nhất là các kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, thành ủy. Xem xét, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tương ứng với mức độ sai phạm đã được chỉ ra theo các kết luận kiểm tra.

2.3. Huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh tham mưu về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về THADS, THAHC, trọng tâm là xây dựng Luật THADS (sửa đổi) đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng kế hoạch đã đề ra. Chủ động tham mưu Lãnh đạo Bộ làm việc, trao đổi với Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, và Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao để thống nhất về một số định hướng lớn về đổi mới công tác THADS trong dự thảo Luật; đồng thời tổ chức các hội thảo, tọa đàm để trao đổi, thảo luận và tranh thủ ý kiến của các chuyên gia để hoàn thiện dự thảo Luật THADS.

Phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp xây dựng Đề án trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THAHC đảm bảo chất lượng, thời hạn theo yêu cầu.

2.4. Bám sát, chủ động phối hợp với Toà án nhân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống THADS đảm bảo phù hợp, tương đồng giữa các cơ quan tư pháp. Giải quyết kịp thời, đúng quy định và nguyện vọng của công chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là những trường hợp đã có đơn tự nguyện xin nghỉ để sớm ổn định đơn vị; đồng thời chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2.5. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong toàn Hệ thống THADS; nhận diện đúng về các biểu hiện lãng phí trong THADS, nhất là việc tổ chức thi hành các vụ việc có liên quan đến các dự án bất động sản để có giải pháp chỉ đạo, tháo gỡ, sớm giải quyết dứt điểm để đưa các tài sản vào sản xuất, kinh doanh, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên theo đúng quy định pháp luật.

2.6. Khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về THADS để chia sẻ, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng yêu cầu tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tổng cục THADS chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp tổng thể để hướng dẫn chung trong toàn hệ thống THADS việc thực hiện số hoá tài liệu hồ sơ thi hành án theo đúng yêu cầu của Chính phủ, Bộ Tư pháp.

2.7. Đối với việc triển khai các dự án đầu tư công trong THADS: Tổng cục THADS phối hợp chặt chẽ với Cục Kế hoạch - Tài chính và Chủ đầu tư các dự án để tham mưu Lãnh đạo Bộ có phương án triển khai thực hiện hiệu quả các dự án, tránh lãng phí, nhất là tại các đơn vị thuộc diện sắp xếp.

Trên đây là Kết luận của của Thứ trưởng Mai Lương Khôi tại Hội nghị giao ban kết quả công tác THADS, THAHC 04 tháng đầu năm 2025, Bộ Tư pháp thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c);
- Tổng cục THADS (để t/h);
- Công TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Công TTĐT TCTHADS (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (BTK, TH).

**TL. BỘ TRƯỞNG  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Đỗ Xuân Quý**